



ที่ กบ 0037.3/ว 3896

ศาลากลางจังหวัดกระบี่
ถนนอุตรกิจ กบ 81000

๒๒ กันยายน 2553

เรื่อง ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์

เรียน นายอำเภอเมืองกระบี่ นายอำเภอคลองท่อม นายอำเภออ่าวลึก นายอำเภอปลายพระยา
และนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
จำนวน 1 ฉบับ

ด้วยจังหวัดกระบี่ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ได้มีหนังสือขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบในเรื่องของการประเมินคุณภาพการศึกษาในรอบสาม ซึ่งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ได้ดำเนินการพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบที่สาม (พ.ศ. 2554 - 2558) ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานยังไม่เสร็จสมบูรณ์ จึงไม่อนุญาตให้บุคคลหรือหน่วยงานใดนำไปใช้เผยแพร่ อ้างอิง หรือจัดอบรมชี้แจงให้แก่สถานศึกษา โดยมีการเรียกเก็บเงินและแอบอ้างว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ซึ่งสำนักงานจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดกับบุคคลหรือหน่วยงานนั้น ดังนั้นจึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาทราบและปฏิบัติตามประกาศของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ส่วนเรื่องการประเมินคุณภาพการศึกษาในรอบสามนั้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เตรียมความพร้อม และจะชี้แจงให้แก่สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบประมาณเดือน พฤศจิกายน 2553 - กุมภาพันธ์ 2554 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ที่เกี่ยวข้องทราบและพิจารณาดำเนินการด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยเลิศ ภูัญไพบูลย์)

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

โทร/โทรสาร 0-7561-1899, 0-7562-2437

176 ก.ย. 2553



สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดกระบี่

5951

16 ก.ย. 2553

020951

16 ก.ย. 2553

ที่ มท 0893.2/ว 1794

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนราชธิมา เขตคูสิต กทม. 10300

8 กันยายน 2553

เรื่อง ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) จำนวน 1 ชุด

ด้วย สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ได้มีหนังสือขอความร่วมมือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ ในเรื่องของการประเมินคุณภาพการศึกษาในรอบสาม ซึ่งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ได้ดำเนินการพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบที่สาม (พ.ศ. 2554 - 2558) ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ จึงไม่อนุญาตให้บุคคลหรือหน่วยงานใดนำไปใช้เผยแพร่ อ้างอิง หรือจัดอบรมชี้แจงให้แก่สถานศึกษา โดยมีการเรียกเก็บเงิน และแอบอ้างว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ซึ่งสำนักงานจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดกับบุคคลหรือหน่วยงานนั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอให้จังหวัดแจ้งประสานไปยังสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบและปฏิบัติตามประกาศของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ส่วนเรื่องการประเมินคุณภาพการศึกษาในรอบสาม นั้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เตรียมความพร้อม และจะชี้แจงให้แก่สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ ประมาณเดือน พฤศจิกายน 2553 - กุมภาพันธ์ 2554

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวสันต์ วรรณโรทร)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักประสานและพัฒนากิจการศึกษาท้องถิ่น
ส่วนวิชาการและมาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น
โทร 0-2241-9021-3 ต่อ 120 โทรสาร 0-2241-9021-3 ต่อ 112,113



สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
เรื่อง ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์

ตามที่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. อยู่ระหว่างการดำเนินการพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบที่สาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) เนื่องจากขณะนี้บุคคลและหน่วยงานบางแห่งได้นำหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบที่สาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ถูกต้องและยังไม่ได้ประกาศใช้เป็นมาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบที่สาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) ไปเผยแพร่ อ้างอิง และจัดอบรมชี้แจงให้แก่สถานศึกษา โดยมีการเรียกเก็บเงินและแอบอ้างว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับ สมศ.

สมศ. ขอเรียนให้ทราบว่ามาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินภายนอกตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่สาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ถูกต้อง จึงไม่อนุญาตให้บุคคลหรือหน่วยงานใดนำไปใช้เผยแพร่หรืออ้างอิง ดังนั้นหากมีผู้แอบอ้างหรือกระทำการอันมิชอบ สำนักงานจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดกับบุคคลหรือหน่วยงานนั้น

อนึ่ง หากการพัฒนาคู่มือการประเมินภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่สาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว สมศ. จะจัดประชุมชี้แจงให้กับสถานศึกษาตามภูมิภาคต่างๆ ได้ทราบโดยไม่เสียค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุม สถานศึกษาจึงไม่จำเป็นต้องเข้าประชุมอบรมใดๆตามที่มีผู้แอบอ้างอันอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจที่บิดเบือนไปจากวัตถุประสงค์และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สมศ. ที่แท้จริง และหากมีผู้แอบอ้างหรือกระทำการโดยมิชอบ โปรดแจ้งให้ สมศ. ทราบเพื่อจะได้ดำเนินการกับบุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าวต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

ลงชื่อ

(ศาสตราจารย์ ดร. ชูญนรงค์ พรุ่งโรจน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)